

# Lực Lượng Đặc Nhiệm Phục Hồi từ COVID-19 của Thành Phố San José

## Các Ghi Chú Cuộc Họp | Ngày 13 tháng 10 năm, 2022

Ngày / Giờ Ngày 13 tháng 10 năm, 2022 | 6 giờ chiều

Địa điểm Cuộc Họp Trực Tuyến – Cuộc Họp Qua Zoom

### CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Chào Mừng và Công Tác Dọn Dẹp Vệ Sinh
2. Cập Nhật về Lực Lượng Đặc Nhiệm Phục Hồi từ COVID-19
3. Trình Bày và Hành Động đối với Những Khuyến Nghị và Phân BỐ Ngân Sách Dự Thảo của Các Ủy Ban Lực Lượng Đặc Nhiệm
4. Ý Kiến của Công Chúng
5. Các Bước Tiếp Theo
6. Kết Thúc Cuộc Họp

### THÀNH VIÊN THAM DỰ

**Thành Viên Lực Lượng Đặc Nhiệm:** 30 trong số 55 thành viên Lực Lượng Đặc Nhiệm Phục Hồi từ COVID-19 đã có mặt tại cuộc họp. Xem phần cuối của tài liệu này để biết các thành viên tham dự.

**Công chúng:** Có khoảng bốn thành viên công chúng tham dự.

**Nhân Viên Thành Phố:** Rosalynn Hughey, Phó Giám Đốc Thành Phố; Rob Lloyd, Phó Giám Đốc Thành Phố; Aurelia Bailey, Trợ Lý Giám Đốc Thành Phố; Carlos Velázquez, Trợ Lý Giám Đốc Thành Phố; Katerina Tubera, Chuyên Gia Tuyển Dụng Nhân Viên.

### TÓM TẮT CUỘC HỌP

#### Cập Nhật về Lực Lượng Đặc Nhiệm Phục Hồi từ COVID-19

Rosalynn Hughey đã cập nhật về Lực Lượng Đặc Nhiệm trong Chương Trình Promotores. Thành Phố sẽ làm việc với ba tổ chức dựa trên cộng đồng: Quan Hệ Đối Tác Sức Khỏe Cộng Đồng, CommUniverCity và Si Se Puede Collective. 21 nhân viên sức khỏe cộng đồng Promotores đã được đào tạo và bắt đầu tiếp cận cộng đồng.

Nhân viên chia sẻ rằng Ủy Ban Phát Triển Kinh Tế và Cộng Đồng sẽ họp vào Thứ Hai, ngày 24 tháng Mười và nhân viên sẽ đưa ra thông tin cập nhật về Lực Lượng Đặc Nhiệm Phục Hồi từ COVID-19. Cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 1 giờ 30 phút chiều và sẽ là hình thức họp kết hợp. Cuối cùng, Lực Lượng Đặc Nhiệm được nhắc nhở rằng cuộc họp cuối cùng của họ sẽ được tổ chức vào Thứ Năm, ngày 10 tháng Mười Một.

#### Cập nhật thành viên Lực Lượng Đặc Nhiệm:

Frederick Liang của Bảo Tàng Nghệ Thuật San José đã chia sẻ rằng họ sẽ tổ chức một ngày cộng đồng nhằm tôn vinh ngày Día de los Muertos vào Thứ Bảy, ngày 29 tháng Mười, từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Để biết thêm thông tin chi tiết, [truy cập trang web SJMA](#).

Annie Wu đến từ Phòng Quan Hệ Đối Tác Nỗ Lực Phòng Ngừa Nâng Cao Công Bằng Cộng Đồng (PEACE) Phía Đông San José đã chia sẻ rằng họ sẽ tổ chức một hội chợ nguồn lực hỗ trợ cộng đồng vào ngày 14 tháng Mười tại Chi Nhánh Cộng Đồng Khỏe Mạnh của Sở Y Tế Công Cộng tại Story Road.

Derek Grasty đến từ Black Leadership Kitchen Cabinet ở Thung Lũng Silicon đã chia sẻ thông tin về Liên Hoan Phim Mỹ-Phi ở Thung Lũng Silicon từ ngày 13 - 16 tháng Mười.

Dolores Alvarado của Phòng Quan Hệ Đối Tác Sức Khỏe Cộng Đồng đã chia sẻ thông tin về việc đăng ký Bảo Hiểm Y Tế và hỗ trợ cho Every Woman Counts.

Reymundo Espinoza đến từ Dịch Vụ Y Tế Gardner đã chia sẻ rằng họ sẽ tổ chức ngày Đi Bộ kết hợp Chạy Día de los Muertos Run-Walk vào Thứ Bảy, ngày 29 tháng Mười. Để biết thêm thông tin chi tiết, [vui lòng truy cập liên kết này](#).

Mathew Reed đến từ SV@Home đã chia sẻ rằng họ sẽ tổ chức Happy Housers Social tại Quảng Trường San Pedro vào ngày 26 tháng Mười, từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối. [Thông tin chi tiết tại đây](#).

#### **Trình Bày và Hành Động đối với Những Khuyến Nghị và Phân Bỏ Ngân Sách Dự Thảo của Các Ủy Ban Lực Lượng Đặc Nhiệm**

Tất cả các ủy ban đã soạn thảo tổng cộng 87 khuyến nghị dự thảo, trong đó có 10 khuyến nghị với các phân bổ chi phí. Chủ tịch hoặc đồng chủ tịch của mỗi trong số bảy ủy ban được trình bày như sau: Chăm Sóc Trẻ Em, Chăm Sóc và Giáo Dục Sớm và Phát Triển Thanh Thiếu Niên, Gắn Kết Cộng Đồng, Ủy Ban Sức Khỏe về Thể Chất và Tinh Thần của Cộng Đồng, Nhà Ở, Phục Hồi Thỏa Đáng Cho Sân Bay, Khách Sạn và Công Trình Nghệ Thuật, Hỗ Trợ Các Doanh Nghiệp Nhỏ và Sức Khỏe, An Toàn và Quyền của Người Lao Động. Mỗi ủy ban trình bày mục tiêu của mình và năm khuyến nghị dự thảo ưu tiên. [{Bản trình bày đầy đủ có thể được tìm thấy ở đây}](#).

Sau tất cả các bài trình bày, các thành viên của Lực Lượng Đặc Nhiệm đặt câu hỏi và tham gia thảo luận, dẫn đến một số sửa đổi: Khuyến Nghị 4.3 và 5.3 từ Ủy Ban Chăm Sóc Trẻ Em, Chăm Sóc và Giáo Dục Sớm và Phát Triển Thanh Thiếu Niên; và Khuyến Nghị 2.6 từ Ủy Ban Sức Khỏe về Thể Chất và Tinh Thần của Cộng Đồng.

Nhân viên thành phố đã đề xuất ba phương án bỏ phiếu để đi đến quyết định cuối cùng cho cuộc họp ngày 10 tháng Mười Một. Sau khi thảo luận, một kiến nghị đã được đưa ra để không cần biểu quyết cho buổi tối và tiếp tục thảo luận và hoàn thiện các khuyến nghị tại cuộc họp Ban Chỉ Đạo vào ngày 26 tháng Mười. Đợt bỏ phiếu cuối cùng sẽ diễn ra tại cuộc họp cuối cùng của Lực Lượng Đặc Nhiệm vào ngày 10 tháng Mười Một.

### **Ý Kiến của Công Chúng**

Không có thành viên nào của công chúng phát biểu.

Cuộc họp của Lực Lượng Đặc Nhiệm đã kết thúc vào lúc 8 giờ 00 phút tối.

Thành Viên Lực Lượng Đặc Nhiệm tham dự:

Allie Lopez, Annie Wu , Araceli Gonzalez, Araceli Sierra, Armando Ricardez, Ashely Robinson (Dự Khuyết) Ben Roschke, Christine Fitzgerald, David Low, Derek Grasty, Dolores Alvarado, Dr. Anupama Balakrishnan, Dr. Mary Ann Dewan, Edwin Tan, Frederick Liang, Gerard Manuel, Hugo Garcia, Ivon Perez, Jeremy Barrouse, Jesus Flores, Jordan Grimes, Kyra Kazantzis, Louise Auerhahn (Dự Khuyết), Mathew Reed, Monique Melchor, Quency Phillips, Rachel Monaco, Reymundo Espinoza, Roy Hirabayashi, Victoria Ramirez